



รายงานผลการประชุมประชาชนระดับนคร
เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น

สรุปรายงานการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชัน 2 ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

การประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการกองทุนชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 261 คน

นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เรียนท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประธานการประชุมประชาคม กระผมในนามผู้จัดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ขอขอบพระคุณที่ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมในวันนี้ การประชุมประชาคมระดับนครมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้งบประมาณจากเงินสะสมหรือในส่วนของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 ตลอดจนหนังสือกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปแนวทางการปฏิบัติได้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยพิจารณาโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม โครงการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้ความเห็นชอบ ส่วนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป การประชุมประชาคมระดับนครในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีรายชื่อตามประกาศสัดส่วนประชาคมระดับนครเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ประธานชุมชนในเขตเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สถานศึกษาในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่

อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วใคร่ขอเรียนเชิญท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวเปิดการประชุมประชาคมระดับนครเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 และชี้แจงแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นต่อที่ประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เรียนท่านปลัดเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประธานชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เลขานุการที่ปรึกษาผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน อันดับแรกต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อมาร่วมกันทำหน้าที่ทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษี เราเคยพูดกันมายาวนานด้วยประโยคหนึ่งว่าอำนาจของประชาชนไม่ได้สิ้นสุด ณ วันเลือกตั้ง อำนาจประชาชนไม่ได้อยู่เพียงแค่ 3 วินาทีตอนกากบาทที่จะเลือกใคร อำนาจของประชาชน เริ่มต้นตั้งแต่กากบาทแล้วเสร็จ วันที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใครไปแล้ว เขาคอนั้นเมื่อไปทำหน้าที่เราจะต้องสร้างกระบวนการให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเจ้าของเงินภาษีได้รับรู้แล้วก็ตรวจสอบว่าคนที่ประชาชนมอบหมายนั้น เขานำเงินภาษีประชาชนไปทำอะไรในกระบวนการเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าเรามีกิจกรรม มีภารกิจ มีโครงการต่าง ๆ ที่รับฟังเสียงของประชาชนมาด้วยดีโดยตลอด วันนี้ก็อีกเช่นกันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประชาชนเป็นคนทำประชาคมเสนอเข้ามา ทุกภาคส่วนผ่าน Social Media เข้ามา คณะเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติเสนอเข้ามา ฝ่ายนโยบายนำเข้ามา หรืออื่นใดไม่ว่าจะเป็นใครในเมืองขอนแก่นทุกคนนำเสนอเข้ามา นำมารวบรวมเรียบเรียงกลั่นกรองจัดลำดับแล้วก็รวบรวมใส่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนทำไม่ต้องมีแผนเพื่อเอาไว้วันที่เรามึงบประมาณ เมื่อมึงบประมาณแล้ว จะดำเนินการอะไรแล้วไม่มีอยู่ในแผนเราไม่สามารถทำได้ ดังนั้น การจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องดูว่ามีแผนหรือไม่ เมื่อมีแผนแล้วก็สามารถที่จะไปทำโครงการนั้น ๆ ได้ ประการที่ 1 ประการที่ 2 ในแผนจะเขียนว่ายอดเงินหรือเขียนเป็นจำนวนเท่าไรก็ตามที่ เขียนไว้ 1 ล้าน แต่ว่าเรามีเงินอยู่ 100,000 บาท เราก็ใช้ได้ เขียนว่าในแผนว่าจะซื้อรถจำนวน 30 คัน มีเงินซื้ออยู่ 10 คัน ก็สามารถใช้ได้ คือรายละเอียดของแผน หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าจะเคยทำเวทีมาหลายครั้ง ขั้นตอนเราจะเป็นแบบนี้วันที่เราประชาคมแผนเพื่อขอการอนุมัติ ขอความเห็นชอบ เมื่อแผนเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการหางบประมาณ เองบประมาณมาเพื่อที่จะตั้งโครงการจากแผนไปแข่งบประมาณ วันที่นำจากแผนไปทำงบประมาณเราก็เปิดเวทีประชาคมอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าแผนที่เคยอนุมัติ จะมีโครงการดังต่อไปนี้ ด้วยงบประมาณเท่านี้ในการจะทำโครงการนั้น ๆ เมื่อจะหางบประมาณเอาแผนไปหางบประมาณประชาชนเห็นชอบเสร็จเราก็จะเอาเข้าสภาเทศบาล ขอความกรุณาอย่าเพิ่งท้อหลายโครงการที่ผ่านมาเมื่อเข้าสภาล่าสุดหลายโครงการไม่ได้รับอนุมัติ เพราะว่าทุกโครงการนี้ผ่านประชาคมมาแล้ว ขอความเห็นชอบมาแล้ว

หลายโครงการหลายเหตุผล ยกตัวอย่าง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่แห่งที่ 6 ทำที่ชุมชนคุ้มหนองคู ประชาคมเป็น 100 คน สุดท้ายก็ไม่เห็นชอบ โดยใช้คำว่าระเบียบใช้เงินสะสมไม่น่าจะสามารถดำเนินการได้ ไม่มีใครฟันธงว่าผิดระเบียบ ขณะที่ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยืนยันว่านำเสนอชอบด้วยระเบียบของการใช้จ่ายเงินสะสม ขณะที่คนไม่เห็นชอบ ไม่กล้าบอกว่าไม่ชอบ แต่แน่นอนครับเสี่ยงที่มากกว่าก็เป็นสิทธิ์เป็นอำนาจที่ไม่อนุวัติ แต่นำเรียนประชาชนว่ายังไม่ต้องท้อถอยเราเองก็ไม่ยอมจำนน เราจะมีวิธีในการที่จะต้องดำเนินการโครงการเหล่านี้ต่อไป โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ห้องอาหารโรงเรียนอนุบาลซึ่งอยู่ไกลจากห้องเรียนถึง 146 เมตร มีการเรียนการสอนเสร็จเวลาจะไปทานข้าว ต้องตากแดดตากฝนเพื่อไปทานข้าวอยู่อีกอาคารพอเดินกลับมาเด็กจะครบหรือไม่ ความปลอดภัยของเด็กอยู่ที่ตรงไหน ทุกคนรับรู้ว่า อาคารเรียนเหล่านี้เป็นบริการชุมชนและสังคม ระเบียบใช้เงินสะสมสามารถใช้เรื่องพวกนี้ได้ ในฐานะผู้ยื่นก็กล้ารับประกันเพราะว่าผ่านการกลั่นกรองมาแล้วจากฝ่ายประจำซึ่งตรวจสอบระเบียบยืนยันว่าชอบด้วยระเบียบก็ไม่อนุวัติ จัดซื้อรถขยะ 27 คัน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างตามซอย ซึ่งเราก็กู้กันว่าบางซอยไปเก็บ 4-5 วันครั้งก็ยังมีขยะตกค้าง เราก็รับปากกับพี่น้องชาวโนนทันเอาไว้แล้วว่าศูนย์ขนถ่ายขยะซึ่งมีปัญหาหนัก เนื่องจากว่ารถไม่เพียงพอต้องเอาไปเทจากรถเล็กกองไว้ ก่อนที่จะตักใส่รถคอนเทนเนอร์ขนไปที่โรงงานกำจัดขยะ เวลาไปเทกองบางทีก็มีปัญหาเพราะจัดเก็บได้ไม่รวดเร็ว และทุกครั้งที่เทออกมามันมีกลิ่นอยู่ แล้วถ้าโชคร้ายซ้าก็คือเทออกมาแล้วฝนตกน้ำขยะก็ไหลไปตามท่อระบายน้ำสร้างมลพิษด้านปัญหาสุขภาพแก่พี่น้องชาวโนนทัน เราก็รับปากว่าภายใน 3 ปี จะปิดศูนย์ขนถ่ายขยะให้ได้ จำเป็นต้องซื้อรถ 27 คัน มีแม้กระทั่งบางคำถามบอกว่าใกล้ ๆ แถวนี่ มีใครกล้าซื้ออย่างเราหรือไม่เสนอตั้ง 27 คัน เยอะเกินไป เรามีเงินสะสม 568 ล้านบาท เมื่อนำเสนอแล้วชอบด้วยระเบียบ เราก็กล้าที่จะซื้อเพื่อมาแก้ปัญหา ไม่ใช่ซื้อเพราะอยากซื้อ แต่ซื้อเพราะมีผลการศึกษารับรองรองรับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าควรจะมีรถทั้งหมด 40 เขต 40 คัน มีรถสภาพใช้งานได้ 13 คัน ซื้อเพิ่มอีก 27 คัน ครบ 40 คัน ต่อจากนี้ไปทุกเขตซึ่งเป็นพื้นที่ย่อย 1 เขต 1 คัน สามารถเวียนจัดเก็บได้โดยไม่มีปัญหาขยะตกค้างอีกต่อไป รถทุกคันเมื่อเก็บแล้ววิ่งตรงไปยังศูนย์กำจัดขยะไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองอีกต่อไป ศูนย์ขยะโนนทันก็จะโดนปิดไปโดยปริยาย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว นำเรียนมีประชาชนสอบถามว่าจะทำอย่างไรต่อไป 1 จะหาหรือเรื่องระเบียบการอ้างระเบียบว่าไม่เหมาะสม อาจจะไม่ชอบด้วยระเบียบ เราจะทำหนังสือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าระเบียบที่เราใช้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ 89 (1) ตามอำนาจหน้าที่ 3 ด้านคือบริการชุมชนสังคม เพิ่มพูนรายได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าข่ายใช้หรือไม่ เพราะปัจจุบันนี้รัฐบาลรู้ว่าปัญหาการใช้เงินสะสม ระเบียบเก่ามันเป็นระเบียบที่ไม่เอื้อทำให้มีเงินสะสมตกค้างอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท ถ้าสามารถดึงเงินสะสมมาใช้ได้จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย และพี่น้องประชาชน เขาก็เลยคลี่คลายระเบียบให้สามารถใช้ได้กว้างขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ดีขึ้น ภายใต้ระเบียบที่มีการกำกับตามลำดับชั้นอย่างแน่นอน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่กรณีจะมีการอ้างเราก็นำเรื่องหรือไปว่า การอ้างว่าไม่ชอบด้วยระเบียบนั้นใช่หรือไม่ สิ่งที่เราแนะนำเสนอชอบด้วยระเบียบใช่หรือไม่ ประการที่ 1 ประการที่ 2 กับบางโครงการที่ไม่อนุมัติก็ไม่ได้เพิกเฉย เสนอเรื่องสำคัญและเร่งด่วน คือเรื่องปัญหาขยะในปี 2567 ตัดบางโครงการออกที่จะปรับปรุงซ่อมแซมถนนศรีจันทร์งบประมาณ 29 ล้านบาท ตัดออกเพื่อไปซื้อรถขยะ 12 คัน เป็นเงิน 30 ล้านบาทอย่างน้อยซื้อไว้เพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน บางเรื่อง เช่น อาคารเรียน ศูนย์บริการ เรียนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจ ประชาชนเห็นชอบแล้ว ทำไม่ถึงไม่ผ่านเป็นกระบวนการ การคานอำนาจก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่การมีอำนาจแล้วบอกว่าสิ่งที่คนอื่นทำไม่ถูกระเบียบทั้งที่ตัวเองไม่ใช่คนคุมระเบียบคงจะไม่ใช่ ในฐานะผู้รับผิดชอบขอภัยเมื่อวานช่วงบ่ายก็ได้ประชุมสรุปสาระสำคัญแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ นำเรียนให้ทราบวันนี้มากระตุ้นให้กำลังใจกัน เราจะเดินหน้าต่อไปจะไม่ถอย เพราะสุดท้ายทุกโครงการเป็นประโยชน์แก่ประชาชน หลายเรื่องเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หลายเรื่องเป็นการพัฒนาเมือง หลายเรื่องก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา สิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบข่ายอำนาจหน้าที่โดยตรงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาโดยตลอด ทำให้เรามีความคล่องตัวที่จะทำเรื่องนี้แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในบางประการจะต้องแก้ไขแล้วเดินหน้าต่อไป มีทางแนวทางที่จะแก้ไขหากว่าที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเสียความรู้สึกกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ผมเองก็เตือนตัวเองว่าผมจะไม่ถอยยังคงจะเดินหน้าต่อไป เรายังจะต้องทำงานอย่างสง่างามต่อไปร่วมมือกัน ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขั้นตอนในวันนี้หลังจากผมกล่าวเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนัก/กอง ที่เป็นเจ้าของโครงการในแต่ละแผนงานจะนำเสนอในภาพรวม เมื่อนำเสนอเล่มสี่เขียวท่านจะเห็นข้อความคือเพิ่มเติมโครงการที่ไม่มีเพิ่มเข้าไปในเล่มนี้ ส่วนเล่มสี่เหลืองจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการ มีวิธีการคือ กรณีเล่มเพิ่มเติมสี่เขียว เมื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเสร็จจะต้องขอมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น หากเห็นชอบแผนนี้จะนำไปใช้ต่อเพื่อหางบประมาณมาดำเนินการ ส่วนกรณีเล่มสี่เหลือง คือ เคยให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลซึ่งเมื่อเห็นชอบไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงท่านก็จะได้รับทราบ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเห็นชอบ ผมจะขอความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่นยกมือด้วย เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับรู้ ประชาชนก็ต้องรับรู้ จะขอมติด้วยนะครับ ระเบียบไม่มีไม่เป็นไรประชาชนเห็นชอบก็เดินหน้าต่อไปได้ คือความชอบธรรม ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาวันนี้จะพยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุดเพื่อเบียดเบียนเวลาท่านได้น้อยที่สุด โดยที่สาระสำคัญยังคงครบถ้วน ในตอนท้ายจะขอมติและนำเรียนให้ทราบอีกครั้ง

นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ ขอเพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการขอแถมมาราธอนนานาชาติ ชื่องบประมาณปี 2567-2570 เป็นเงินปีละ 200,000 บาท รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 21 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ขอเพิ่มเติมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ราคาคันละ 1,358,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2566 จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 4,074,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2567 จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 4,074,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2568 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,358,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2569 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,358,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,358,000 บาท

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ราคาคันละ 1,055,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2566 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,055,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2567 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,055,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2568 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,055,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2569 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,055,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,055,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 148-149 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ขอเพิ่มเติมจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายสามัญประจำบ้านอย่างสมเหตุผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ชื่องบประมาณปี 2567-2570 เป็นเงินปีละ 32,050 บาท

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ชื่องบประมาณปี 2567-2570 เป็นเงินปีละ 100,000 บาท

3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น ชื่องบประมาณปี 2567-2570 เป็นเงินปีละ 50,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 5-8 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ขอเพิ่มเติมครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานสาธารณสุข จำนวน 8 รายการ

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 134-137 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น ชื่องบประมาณปี 2566-2570 เป็นเงินปีละ 8,865,948 บาท เปลี่ยนแปลงชื่องบประมาณปี 2566-2570 เป็นเงินปีละ 8,900,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 124-125 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566

นายทศพล วงษ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักช่าง ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน ขอเพิ่มเติมโครงการ

1. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนหนองใหญ่ 1 ซอย 12 นาฬิกา (แยก 2) ช่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 323,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 30 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพิ่มเติมโครงการ ลำดับที่ 30-46 รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 55-81 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพิ่มเติมโครงการ

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 90-112 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ขอเพิ่มเติมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 150-152 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด

นายฤทธิรงค์ พจนานุกิจ ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 เกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องสุขน้จรงจัดบริเวณศาลหลักเมือง เสนอแนะทำรั้วกั้นหลังสวนประตูเมืองริมทางรถไฟเพื่อบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำสวนสาธารณะประตูเมือง ทำทางเท้าถนนหน้าเมืองหลังเมือง ในอนาคตอยากให้ทำหลังศูนย์ราชการหรือในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซอย 14/4 ขอให้พิจารณาขนาดท่อระบายน้ำใหม่ กรณีเอกชนถมที่ดินแล้วนำท่อมาฝังขนาด 0.40 เมตร ปัญหาคือไม่สามารถทำการรื้อได้ หากรื้อจะถูกฟ้องร้อง จึงขอให้ท่านรองนายกฯ พิจารณาเรื่องกฎหมาย เมื่อมีฝนตกมาแรงว่าน้ำจะไม่สามารถระบายได้ทันเนื่องจากท่อที่นำไปฝังมีขนาดเล็ก

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เรียนท่านประธานชุมชนอย่างนี้ะครับทุกข้อเสนอรับไว้ทั้งหมด เนื่องจากมีการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้า

นายสุภชัย วงษ์จำลอง ประธานชุมชนเจ้าพ่อทองสุข เนื่องจากชุมชนเจ้าพ่อทองสุขทำเรื่องเก็บขนขยะด้วยตนเอง ต้องใช้รถของเทศบาลเก็บขนขยะในพื้นที่ที่กำหนดให้ สิ่งที่ชุมชนผมได้รับผลกระทบหนักในตอนนี้คือ ปัญหาเรื่องรถขยะที่จะนำมาใช้งานบริการประชาชน รถขยะที่สามารถใช้งานได้จริง ๆ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 7-8 คัน ที่ไม่สามารถใช้งานได้มีประมาณ 10 คัน รถที่ใหม่เมื่อ 4-6 ปี ใช้ได้ประมาณ 8 คัน ส่วนรถที่พวกผมใช้งานอายุ 10 กว่าปีขึ้นไป ปัญหาคือบางครั้งรถใช้งานไปได้ครึ่งทางเกิดปัญหาหารถเสีย ฝนตกหลังคารถก็รั่วมาตรงพนักงานขับรถ เพราะฉะนั้น อยากให้พี่น้องชุมชนที่มารับฟังในวันนี้ว่าพวกผมได้รับผลกระทบขนาดไหน และไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้น พนักงานที่ปฏิบัติงานในเทศบาล พนักงานเก็บขน พนักงานขับรถ ข้าราชการ ผมในฐานะประชาชนและประธานชุมชนจึงเรียนให้ท่านทราบ เพื่อกรุณาให้มีการจัดซื้อรถเก็บขนขยะ ๆ จะได้ไม่ตกค้าง และอีกเรื่องที่จะทำถนนลาด อ.จिरะ กับลาดสดเทศบาล 2 คนมาใช้บริการซื้อของตั้งแต่ตี 2 ถนนพังชรุระมากน้ำขังตลอดปี ดังนั้น ขอฝากทั้ง 2 โครงการ ถึงท่านสมาชิกสภาฝ่ายค้านช่วยกรุณาอนุมัติให้ด้วยครับ

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นที่รับทราบกันนะครับ เรื่องรถขยะมีความพยายามที่จะจัดซื้อ แต่ผลของอุบัติเหตุที่ว่าจะได้รับทราบผลโดยทั่วกัน ทางคณะผู้บริหารก็จะพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายนิยม ทวีโคตร ประธานชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ปัญหาอุปบึงแก่นนคร ขอเสนอไปยังผู้บริหารทำสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเป็นการถาวรแถวสวนคูหน้าวัดหนองแวง เนื่องจากเมื่อมีบุญประเพณีลอยกระทงทุกปีต้องซ่อมทำน้ำสะพานไม้ทุกครั้ง ช่วงงานลอยกระทงพี่น้องประชาชนมาเยอะอาจเกิดอันตราย

นางสาววงศ์เยาว์ กงภูเวศน์ ประธานชุมชนเหล่าญาติ 12 ตามแผนวันนี้เป็นเรื่องจำเป็นของทุกชุมชนที่เสนอมา แต่เวทีประชาคมนี้ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสียงข้างมากเข้าประชุมด้วยหรือไม่ เพราะอยากให้ท่านเข้ามารับฟังด้วยตนเองว่าสิ่งที่นำเสนอวันนี้เป็นความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ความต้องการของผู้บริหาร อย่างเช่น เรื่องรถขยะก็ได้มีการศึกษาวิจัยมาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องซื้อให้ครบ เพื่อบริหารจัดการขยะไม่ให้ตกค้าง ซึ่งดิฉันก็เคยทำโครงการนี้ เคยดูแลชุมชนทั้งหมด 6 ชุมชน มีแต่รถขยะคันเล็ก ๆ วิ่งไปไม่ไกลก็เต็มคันต้องไปขนถ่ายที่ศูนย์โนนทันทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะวิ่งหลายรอบ หากท่านไม่ได้ลงพื้นที่ดูการทำงานจริง ๆ จะไม่ทราบปัญหานี้ หากอนุมัติจัดซื้อตามที่เสนอจะเป็นการบรรเทาปัญหานี้ได้ ชุมชนก็อาจพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ช่วยกันซักถามด้วยตนเอง แต่ก่อนเคยทำมาหลายชุมชนแต่เกิดปัญหาเนื่องจากไม่ดี จึงเลิกทำไปพักหนึ่ง ปัจจุบันจึงได้ทำเฉพาะชุมชนตนเอง ซึ่งต้องรอให้รถเทศบาลเข้าไปจัดเก็บต่อช่วงให้อีกที่อยากทราบปัญหาว่าสิ่งที่ชุมชนเสนอไปติดขัดสิ่งไหน

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น การเชิญประชุมโดยปกติจะเชิญทุกท่านส่วนการจะเข้าร่วมหรือไม่เป็นดุลพินิจของแต่ละท่าน

ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 24 ท่าน เชิญด้วยหนังสือทุกท่าน ส่วนท่านจะเข้าร่วมหรือไม่ เป็นดุลพินิจของแต่ละท่านค่ะ

นายพศิน พาศรีเดชาธร ประธานชุมชนทุ่งเศรษฐี ตอนนี้มีการก่อสร้างท่อบล็อกรองน้ำที่จะไปลงบึงทุ่งสร้าง จึงเป็นห่วงเรื่องน้ำที่จะต้องไหลผ่านทางคลองร่องเหมืองของชุมชนทุ่งเศรษฐีมวลน้ำอาจจะเยอะกว่าทุกครั้งที่เคยมีทางผู้ใหญ่ฝากถามคณะกรรมการสำนักงานช่างเทศบาลเรื่องประตูน้ำซอย 52 ควรจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างไร เพราะที่ผ่านมานั้นพอเข้าช่วงฤดูฝนต้องมีรถคนไปดึงประตูน้ำขึ้น-ลง จึงนำเรียนผู้บริหารว่าควรมีการซ่อมแซมการเปิด-ปิด ประตูให้ได้มาตรฐาน เรื่องที่ 2 ฝากไปถึงคณะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่พิจารณางบประมาณปัจจุบันขยะตกค้างเยอะโดยเฉพาะชุมชนทุ่งเศรษฐี เรื่องขยะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหากมีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผู้บริหารพยายามที่จะเสนอญัตติไปแล้ว แต่ผลญัตติที่ยื่นไปก็เป็นที่ทราบกันว่าไม่อนุมัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากที่ยังไม่อนุมัติทางผู้บริหารก็ไม่ได้เพิกเฉยพยายามที่จะหาวิธีการอื่นที่จะจัดการเรื่องขยะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามขีดความสามารถที่มีส่วนเรื่องประตูน้ำขอบคุณท่านประธานชุมชนที่แสดงถึงความห่วงใยครับ

นางสาวประสพสุข วงษ์สินธุ์ ประธานชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 บริเวณหน้าชุมชนช่วงที่ฝนตกน้ำจะไหลเข้าเข้าชุมชนตลอด เคยยื่นเรื่องเข้าไปหลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับการอนุมัติกรุณามาตรวจสอบด้วยนะคะ

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขออนุญาตให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานช่างเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพื่อเร่งดำเนินการที่บอกว่าเสนอมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับการดำเนินการ

นายธนโชติ นามสีฐาน ประธานชุมชนโนนหนองวัด 3 ตามที่ผมได้รับฟังและพิจารณาเหตุผลของทุกท่านทุกชุมชนมีความสำคัญอย่างเด่นชัด เรื่องแรกเดิมที่ตามที่ท่านรองนายกฯ เคยนัดประชุมติดตามคำร้องของทุก ๆ เดือนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันนี้หรือในอนาคตจะมีอีกหรือไม่ในการติดตามคำร้องของแต่ละชุมชนที่ห้องประชุมสีโหซึ่งมีการประชุมล่าสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประธานชุมชนก็อยากจะพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะกับทางผู้บริหาร เรื่องที่ 2 จากการนำเสนอข้อมูลแต่ละเขตของท่านผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานช่าง ในส่วนชุมชนโนนหนองวัด 3 ที่หมู่บ้านมุ่งงามได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เรื่องท่อระบายน้ำขนาด 0.20 เมตร อยากจะเสนอขยายท่อระบายน้ำเป็นขนาด 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 90 เมตร ทางสำนักงานช่างได้มาตรวจสอบในทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา จึงขอนำเรียนให้ท่านรองนายกฯ ได้รับทราบ เรื่องที่ 3 เรื่องขยะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่แล้วเสร็จ 2-3 วันส่งคำร้องไปให้มาเก็บขยะ 4-5 วัน รถไม่มาเก็บขยะแต่จะให้ชำระค่าเก็บขยะเพราะฉะนั้น จึงเป็นปัญหาระหว่างคนเก็บขยะกับคนในชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจมาก

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเรียนเบื้องต้น เรื่องพบปะพูดคุยกัน การติดตามคำร้องของเทศบาลมีด้วยกันหลายรูปแบบ แต่ถ้าท่านประธานชุมชนเห็นว่าควรมีประจำทุกเดือน เพื่อลงรายละเอียด ผมก็ยินดีจะดำเนินการต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป จะเรียนเชิญท่านประธานชุมชนที่มีเรื่องร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเทศบาลซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการติดตาม และขับเคลื่อนรวมทั้งการพบปะพี่น้องชุมชนอีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องที่ 2 และ 3 เกี่ยวข้องกับทางสำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุณาส่งตัวแทนทั้ง 2 สำนัก เพื่อสอบถามรายละเอียดจากท่านประธานชุมชนอีกครั้ง เพราะว่าเท่าที่รับฟังจะมีบางเรื่องที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการนานไป

ร.ต.ต.สุวิช สноп ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 ส่วนผลกระทบของชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 นั้นมากมายแต่ก็ต้องจำใจ เพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำอยากจะทำฝายกั้นน้ำท่วมขังหน้าบ้านช่วยนำรถแบคโฮมาตัดช่วงซอยราชสิทธิ์ เพราะเวลาฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมเข้ามาภายในชุมชน มีช่องระบายน้ำอยู่ 2 ช่อง แต่จะมีวัชพืชปิดทางน้ำหมด อีกเรื่องซอย 20 วัชพืชเช่นกันขึ้นเกาะสายไฟฟ้าเต็มไปหมด ไม่รู้ว่าจจะร้องเรียนทางการไฟฟ้าหรือว่าทางเทศบาล ประกอบกับที่ดินแปลงนั้นไม่ปรากฏเจ้าของ ขอฝากทางสำนักคลังสอบถามว่าที่ดินนี้เป็นของท่านใด ส่วนเรื่องอื่น ๆ นั้น ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายภารกิจให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 เชิญท่านต่อไปครับ

นายประวิทย์ พันธุ์พัฒน์ ประธานชุมชนดอนหญ้านาง 3 บึงทุ่งสร้างบริเวณที่ผมไปตัดเปลือกมะพร้าวทำปุ๋ยฝังโรงสูบน้ำแห่งที่ 2 ถนนชาตะผดุงติดกับซอยธารทิพย์มีที่ว่างต้นไม้เยอะ อยากให้ท่านช่วยกรุณาปรับพื้นที่ให้ราบเรียบให้กับประชาชนผู้ที่ไม่ม้งานทำ ไปปลูกผักทำมาหากินจะได้หรือไม่ครับ เรื่องที่ 2 ให้ท่านช่วยจับสุนัขไปไว้ในสถานที่กักกันเกาะ 3 บึงทุ่งสร้าง เพื่อจะไม่ได้ก่ออันตรายสร้างความรำคาญให้พี่น้องประชาชน

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับข้อเสนอแนะไปทั้ง 2 เรื่อง เรื่องของสุนัขกับการปลูกผักสร้างอาชีพบริเวณบึงทุ่งสร้าง แต่ขออนุญาตตรวจสอบก่อนว่าอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสามารถจะทำได้บ้าง แต่โดยความเข้าใจของผมนะ ถ้าเป็นต้นไม้พืชผักสวนครัวประมาณนี้น่าจะทำได้ แต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นยังไม่ชัดเจนซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นอยู่แล้ว ผมขออนุญาตที่จะนำนโยบายนั้นไปติดตามขับเคลื่อนให้ชอบด้วยระเบียบ จึงจะแจ้งพ่อประวิทย์ให้ทราบอีกครั้ง

นางพวงเพ็ช คำทองพะเนาว์ ประธานชุมชนตลาดต้นตาล ติดตามผลโครงการที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำของหลังตลาดต้นตาล ซอยโพธิ์ชัย ความยาว 130 เมตร ขอทุกปีแต่ไม่เคยได้รับการอนุมัติ จึงอยากทราบว่าทำอะไรหรือจะให้รอไปถึงไหน เพราะว่าฝั่งซ้ายขวานี้จะได้มีท่อระบายน้ำเป็นทั้งคืนทั้งคอนกรีตเวลาฝนตกน้ำจะท่วมเข้าบ้านเรือนของลูกบ้าน เพราะปัจจุบันเวลาฝนตกประธานชุมชนต้องถือจอบไปขุดดินร่องระบายน้ำ

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านผู้อำนวยการสำนักช่างมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือตัวแทนของสำนักช่างไปพบท่านประธานเพื่อสอบถามรายละเอียด

พ.ต.อ. ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ นำเรียนเสนอเมื่อได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว สิ่งสำคัญอีกประการคือ จัดงบประมาณในการดูแลรักษาให้คงสภาพสวยงาม ขอยกตัวอย่างจังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดหางบประมาณก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและให้จัดงบประมาณในการดูแลรักษาอยู่ตลอด แม้กระทั่งเกาะกลางถนนทั้งเมือง ภูเขาขึ้นสวยงามเพราะได้รับการดูแลรักษาตลอดไม่ต่างจากสนามกอล์ฟ จึงอยากเสนอให้จัดงบและผู้รับผิดชอบในการดูแลในส่วนนี้เพื่อให้สวยงามตลอดไป

นางสาวณัฐธยาน์ แซ่เฮง ประธานชุมชนคุ้มหนองคู ช่วงที่ท่านผู้อำนวยการสำนักช่างนำเสนอถึงเขต 2 เรียนถามว่าซอยศรีจันทร์ 6 ทำแล้วครึ่งทางแต่เหลืออีกครึ่งทางยังไม่ทำคะ หน้าศาลาชุมชนคุ้มหนองคูเป็นหลุมเป็นบ่อ สามแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนอำมาตย์และถนนสามัคคีอุทิศเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ทางเลี้ยวทางโค้งอันตราย สอบถามท่านผู้อำนวยการสำนักช่างว่าโครงการตกหล่นหรือไม่ สำนักช่างเคยเข้าไปสำรวจให้แล้ว

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายท่านผู้อำนวยการสำนักช่างตรวจสอบรายละเอียดกับท่านประธานคุ้มหนองคูอีกครั้งว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทุก ๆ เรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะรวมถึงปัญหาทางเทศบาลนครขอนแก่นภายใต้การนำพาของท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านธีระศักดิ์ ธิมาวุฒินันท์ รับไว้ทุกเรื่องเรามีบันทึกอยู่แล้วจะพยายามติดตามและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลคลายความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด ช่วงสุดท้ายนี้กราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพบปะพี่น้องชุมชนและกล่าวปิดการประชุมกราบเรียนเชิญครับ

นายธีระศักดิ์ ธิมาวุฒินันท์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและประชาคมท้องถิ่น ท่านใดมีข้อเสนอแนะ/เพิ่มเติมโครงการอื่นใดหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจากคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและประชาคมท้องถิ่น ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมทั้งประชาคมท้องถิ่น ท่านใดมีข้อเสนอแนะ/เปลี่ยนแปลงโครงการอื่นใดหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจาก คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและประชาคมท้องถิ่น ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาค่าอย่างยิ่งร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ทุกประเด็นที่ท่านผู้นำชุมชนพยายามจะสะท้อนมาอย่างสำนัก/กอง โดยเฉพาะผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเราไม่ได้เพิกเฉยขณะนี้โดยส่วนการทำงานทุกสำนัก/กอง ได้รับเรื่องของท่านไปแล้ว กรณีการประชุมติดตามแก้ปัญหาความเดือดร้อนของท่านรองนายกฯ กรุณาเรียนแจ้งประธานชุมชนประชุมเหมือนเดิมอีกครั้ง เพื่อจะได้ติดตามขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวมณีนุญา พรหมพิพัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ขอขอบพระคุณท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ที่ได้กล่าวปิดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมระดับนคร เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวุฒินันท์ น้อยเรือง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางอินทิรา ฆารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายวิทยา ภูโยสาร)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น